

ชื่อเรื่อง	การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัย	นายอำนาจ โต้น้ำ
ปีที่พิมพ์	2561

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา วิธีการดำเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้นำชุมชน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 121 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา จากครูที่ทำหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็นจากคำถามตามแบบสัมภาษณ์

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาโดยรวม มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการบริหารและการจัดการ ด้านผลการดำเนินงาน และด้านการดำเนินงาน

2. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างถ่องแท้ และส่งเสริมบุคลากรทุกคน เข้าร่วมฝึกอบรม ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบบาง 4 ฐานทรัพยากร

2) นำผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในบริเวณ กศน.ตำบล และนอกบริเวณสถานศึกษา เพื่อให้เกิด ความรู้และประสบการณ์จริงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นำเทคโนโลยีมาปรับ ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้และ ถ่ายทอดความรู้ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับผู้เรียนและชุมชน และส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศของสถานศึกษา ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับผู้เรียนและ ประชาชนอยู่เสมอ